

ThaiBMA- มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนาม MOU โครงการ “พันธมิตรวิชาการ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคม) และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “พันธมิตรวิชาการ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ

นายธาดา พงษ์ธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า

“หนึ่งในบทบาทหน้าที่ของ ThaiBMA คือการเป็นศูนย์ข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ไทย ความร่วมมือระหว่าง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กับ มหาวิทยาลัยในครั้ง นี้จะทำให้สถาบันการศึกษานำข้อมูลไปใช้ในการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ทั้งในด้านการศึกษา และผลิตงานวิจัยด้านตราสารหนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้ง นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศไทยต่อไป”

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

“ความร่วมมือครั้งนี้จะไปสู่การพัฒนาการทำงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจของทั้งสององค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ดียิ่งขึ้น และ เป็นพื้นฐานของความร่วมมือเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา ตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทย”

นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

“การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนา นักศึกษาและอาจารย์ให้ก้าวเข้าไปสู่ตลาดตราสารหนี้ทั้งด้านวิชาการและวิจัย”

นางนันทวัล วิเศษสรพร คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า

“ความร่วมมือระหว่างสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต จะก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักปฏิบัติและนักวิชาการและวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดตราสารหนี้ให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนผู้กำกับดูแลตลาด”

นายเทอดศักดิ์ ชมเฒ่าสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของทั้ง นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมทั้งอาจารย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ชำนาญการ คือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ (ซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีโจทย์ปัญหาที่แท้จริง) และนักวิชาการ รวมถึงการสร้างระบบการศึกษาโดยให้นักศึกษาทุกระดับได้อย่างมีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อเรียนรู้ได้ องค์ความรู้ และแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง และเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืน”

